



ประกาศ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬาและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  
ประจำปีการศึกษา 2567

---

ตามที่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬาและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร)  
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

## รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567

### สถานที่สอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  
สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สาขาวิชา	ห้องรายงานตัว	เวลารายงานตัว	ห้องสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรม ระบบการผลิต	ห้องอินทนิล 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ	08.00 – 08.45 น.	ห้องอินทนิล 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ

### เอกสารสอบสัมภาษณ์

ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ  
สอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ใบสมัครพิมพ์และดาวน์โหลดจาก <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/> พร้อม  
ติดรูป ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาวุฒิบัตรทางด้านกีฬา ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 4.  
(สามารถย้อนหลังได้ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร (พ.ศ.2564-2567))
- ใบรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาออกให้





รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา  
ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ที่	เลขที่ ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	สาขา	ประเภทกีฬา
1	167611	นาย กฤษฎ์ สันติพิทักษ์	วิศวกรรมระบบการผลิต	คาราเต้โด

(ศาสตราจารย์ ดร.ภคพงศ์ ปวงสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์